

# ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๙๒๒



ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งรายละเอียดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการ นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับประสานจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าขอปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ดังนี้

๑. คำนียามของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้ผู้ถูกประเมิน คือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้รวมถึงกรณีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีผู้รักษาการแทนนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งจนถึงวันเข้ารับการประเมินฯ ในแบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ประเมิน

๓. การขยายระยะเวลาในการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะขยายเวลาการรายงานผลของเดือนเมษายน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานผลฯ ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(www.dla.go.th) หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เมนู “แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติบรินทร์ เกิดสม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๒๖๐-๔๔๔๒

โทรสาร. ๐-๓๒๖๐-๔๔๔๒ ต่อ ๑๐๙